

## แนวปฏิบัติ OECD และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

คุณและชุมชนของคุณ ได้ถูกข่มขู่ คุกคาม ถูกละเมิด หรือได้รับอันตรายใด ๆ จากการรณรงค์ต่อต้านการพัฒนาหรือการดำเนินงานด้านธุรกิจหรือไม่? ไม่ว่าจะเป็อันตรายจากหน่วยงานธุรกิจ รัฐบาล หรือกลุ่มอื่น ๆ แนวปฏิบัติ OECD อาจช่วยให้คุณต่อสู้เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ รับฟังเสียงของพวกคุณ

## แนวปฏิบัติ OECD

### กล่าวถึงการตอบโต้และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้าง

แนวปฏิบัติ OECD ส่งเสริมหลักนิติธรรมและพื้นที่ภาคพลเมืองที่ปลอดภัย เรียกร้องให้บริษัทต่าง ๆ เคารพสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และนักปกป้องสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงและช่วยเยียวยาแก้ไขอันตรายจากการตอบโต้ และส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ทำงานรณรงค์ให้สังคมทราบถึงการดำเนินงานด้านธุรกิจที่เป็นอันตราย คุณอาจใช้แนวปฏิบัติ OECD เพื่อเรียกร้องให้บริษัท

- งดเว้นจากการตอบโต้ (รวมทั้งการฟ้องคดีเพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ หรือ SLAPPs) ต่อฝ่ายที่ต่อต้านการดำเนินงานด้านธุรกิจ
- จัดให้มีหรือสนับสนุนให้มีการเยียวยาอันตรายที่เกิดจากการตอบโต้ฝ่ายที่ต่อต้านการดำเนินงานด้านธุรกิจ รวมทั้งการเยียวยาแก้ไขอันตรายจากการดำเนินงานด้านธุรกิจเองด้วย
- สนับสนุนให้คู่ค้าด้านธุรกิจ (รวมทั้งรัฐบาล) ยุติและป้องกันการตอบโต้ฝ่ายที่ต่อต้านการดำเนินงานด้านธุรกิจ
- ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้ชุมชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนแสดงความกังวลได้
- ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกลุ่มที่อยู่ชายขอบและเปราะบางอื่น ๆ

แนวปฏิบัตินี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลประกันให้กลไกรับข้อร้องเรียนของศูนย์ติดต่อประสานงานแห่งชาติ

ดำเนินการทั้งปวงที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขความเสี่ยงจากการตอบโต้ที่มีต่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนนั้น

### สิ่งที่ควรปรับปรุงของแนวปฏิบัติ OECD ว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

แนวปฏิบัตินี้ไม่ได้เรียกร้องให้หน่วยงานธุรกิจต้องรับมือกับการตอบโต้ของรัฐบาล ถ้าไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงธุรกิจด้วย

แนวปฏิบัตินี้ยังไม่มีตัวอย่างในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างเป็นทางการเพื่อให้อำนาจสามารถสนับสนุนให้ลดการตอบโต้ และเพิ่มพื้นที่ที่ปลอดภัยได้

## ในการแก้ปัญหา

ภาคประชาสังคมควรอ้างอิงเนื้อหาของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และแนวปฏิบัติขององค์การสหประชาชาติ และภาคประชาสังคมเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบในเชิงบวกของบริษัท ที่อาจช่วยแก้ไขปัญหาคำตอบโต้ได้ แม้ว่ารัฐจะไม่ได้เป็นคู่ค้ำกับธุรกิจก็ตาม

ทั้งคุณยังสามารถยกตัวอย่างให้บริษัทและกลไกรับข้อร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนปฏิบัติที่บริษัทสามารถใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขการตอบโต้ เช่น การกำหนดนโยบายไม่ยอมอดทนให้มีการตอบโต้อย่างสิ้นเชิง การกระตุ้นให้คู่ค้าและรัฐหลีกเลี่ยงจากการตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม

ทั้งการให้ข้อมูลเป็นการส่วนตัวและต่อสาธารณะ และการร่วมมืออย่างจริงจังกับชุมชนและนักปกป้องที่ได้รับผลกระทบ

ในทุกขั้นตอนของการวางแผนและการดำเนินงานด้านธุรกิจ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถอธิบายได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้หรือไม่ และเรียกร้องให้ดำเนินงานให้ดีขึ้น

## แนวปฏิบัติ OECD คืออะไร?

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบธุรกิจอย่างรอบด้านของ OECD สำหรับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ (แนวปฏิบัติ OECD) เป็นข้อเสนอแนะของรัฐบาลสำหรับบริษัท เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติ OECD

กำหนดมาตรฐานที่ไม่มีผลบังคับใช้เพื่อการดำเนินงานด้านธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญต่อชุมชน รวมทั้งสิทธิมนุษยชน สิทธิของพนักงาน และสิ่งแวดล้อม และยังครอบคลุมประเด็นอื่น ๆ รวมทั้งการทุจริตและภาษีอากร

รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ OECD ต้องจัดตั้งกลไกรับข้อร้องเรียนที่ไม่ใช่ศาลที่เรียกว่า ศูนย์ติดต่อประสานงานแห่งชาติเพื่อการดำเนินงานด้านธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติ และพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นอันตราย แนวปฏิบัตินี้กำหนดมาตรฐานที่ดีสำหรับบริษัททุกแห่ง แต่บริษัทที่อาจถูกร้องเรียนจะต้องเป็นบริษัทในสองประเภทที่มีการดำเนินงานข้ามพรมแดนดังนี้

1. บริษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ OECD
2. บริษัทข้ามชาติที่ดำเนินงานในประเทศที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ OECD

## แนวปฏิบัติ OECD มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

ภาคประชาสังคมสามารถใช้แนวปฏิบัตินี้เพื่อ

- สร้างจิตสำนึกในชุมชนเกี่ยวกับมาตรฐานของบริษัท
- เปรียบเทียบบริษัทเพื่อเรียกร้องให้มีการดำเนินงานที่ดีขึ้น
- ยื่นข้อร้องเรียนเมื่อบริษัทไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
- รณรงค์กดดันให้มีกฎหมายและนโยบายที่เข้มแข็ง เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อของบริษัท

## เกี่ยวกับ OECD Watch

OECD Watch เป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับโลกที่มีสมาชิกกว่า 130 หน่วยงานในกว่า 50 ประเทศ เราเน้นการทำงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พนักงาน และเอ็นจีโอ เพื่อให้สามารถใช้แนวปฏิบัติ OECD



เพื่อประกันให้การดำเนินธุรกิจเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและโลก  
และเพื่อให้มีการตรวจสอบบริษัทในแง่อันตรายที่เกิดขึ้นจากพวกเขาทั่วโลก OECD  
Watch ช่วยเหลือชุมชนและเอ็นจีโอในการยื่นข้อร้องเรียน  
และเข้าร่วมในการรณรงค์กดดันรัฐบาลและบริษัท  
เรายังทำงานวิจัยและรณรงค์กดดันด้านนโยบายกับ OECD และแต่ละประเทศ  
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่เป็นผลมากขึ้น  
และเพื่อให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้นระหว่างแนวปฏิบัติกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบ  
ของบริษัท หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเรา